



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศร่วมมือกับ ๑๗ สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงานระดับชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสภานิติเทศ อาคารรัฐสภา ๑ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประชุมหารือแนวทางการร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ ๑๗ สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงานระดับชาติ โดย ๑๗ สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงานระดับชาติ ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นองค์การที่ ๑๐ ในการเป็นเครือข่ายการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ในการสร้างศูนย์อบรมบ่มเพาะการเป็นผู้นำการปฏิรูปเพื่อช่วยสื่อสารปัญหาความจำเป็น และความสำคัญในการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งทำภารกิจร่วมกันในงานด้านการปฏิรูปประเทศ

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนโครงสร้างและกลไกในการทำงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ๑๗ สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงานระดับชาติ

การปฏิรูปประเทศเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงาน ถือเป็นตัวแทนจากแรงงานจำนวน ๔๐ ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมาก และเป็นองค์การสำคัญ ที่มีพลังอย่างใหญ่หลวงที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนงานด้านการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำพาประเทศไปสู่มิติใหม่ ก้าวข้ามวิกฤตและความขัดแย้งต่างๆ ที่มีมาในอดีตได้

ขณะนี้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วจำนวน ๑๐ องค์การ ได้แก่ ๑. หอการค้าไทย ๒. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๓. สภาองค์กรชุมชน ๔. สภาพัฒนาการเมือง ๕. สมาคมสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ทั้ง ๗ ประเภท ๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ๗. สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ๘. สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และสหภาพข้าราชการและพนักงานฝ่ายปกครองแห่งประเทศไทย ๙. สหภาพข้าราชการฝ่ายปกครองและพนักงานฝ่ายปกครองแห่งประเทศไทย ๑๐. ๑๗ สภาแรงงาน และสหพันธ์แรงงานระดับชาติ
